

สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เข้าประชุม
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรียัน แสนสุภา	ประธานสภา อบต.สีชมพู		
๒	นายพงษ์นิรันดร์ บุตรพรม	รองประธานสภา อบต.สีชมพู		
๓	นายไพโรลี วงษ์ศรีไสย	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	-	
๔	นายทรงศักดิ์ วงศ์คะวงค์	สมาชิก อบต. หมู่ ๑		
๕	นายอรรถเดช วงศ์เทวราช	สมาชิก อบต. หมู่ ๒		
๖	นายคอนคำ ศรีบุญเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ ๓		
๗	นายอินทรา คำคนชื่อ	สมาชิก อบต. หมู่ ๓		
๘	นายเศรษฐสิริ คำคนชื่อนิธิศ	สมาชิก อบต. หมู่ ๔		
๙	นายมานิชย์ อ้นปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ ๔		
๑๐	นายธีระพงษ์ วงศ์ผาบุตร	สมาชิก อบต. หมู่ ๕		
๑๑	นายทานิล พ้ออมาตย์	สมาชิก อบต. หมู่ ๖		
๑๒	นายสนาม แสนสุภา	สมาชิก อบต. หมู่ ๖		
๑๓	นายวันเพ็ญ วงค์ชาชม	สมาชิก อบต. หมู่ ๗		
๑๔	นายกิจฉนะ ธราภิตติรัฐ	เลขานุการสภา อบต.สีชมพู		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จ.ส.อ.สมบูรณ์ ฤทธิธาดา	นายก อบต.		
๒	นายวรรณวุฒิ ธ.นอ้ว	รองนายก อบต.		
๓	นายบัญญัติ วงศ์ผาบุตร	รองนายก อบต.		
๔	นายอภิรัฐ พิมมะไฟ	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นางสุรียัน นิตารัตนตระกูล	รองปลัด อบต. สีชมพู		
๖	นางสิริพงษ์ กลธณี	๑๑. กอ.ช.บ		
๗	นางสาวกัญญา โกตีรัมย์	๑๑. กอ.๑๐๖๑		
๘	นางสาวกนกนภัส ใจสูง	นักวิชากร		
๙	นางสาวพร ฤทธิธาดา	ผู้ช่วยนายก อบต. ๒		
๑๐	นางศรีญา ราชไชย	ผู้ช่วยนายก อบต. ๗		
๑๑	นางฉวีพร ทรัพย์	ผู้ช่วยนายก อบต. ๗		
๑๒	นางกัญญา นิตารัตน	๑๑. กอ. ๔		
๑๓	นางสาวกัญญา ใจสูง	นักวิชากร		
๑๔	นางสาวกัญญา นิตารัตน	๑๑. กอ. ๑๐๖๑		

บันทึกการรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

เมื่อถึงเวลาประชุม 09.00 น. เลขานุการสภา อบต. ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมโดยมี นายสุริยัน แสนสุภา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ท่านพระปลัดสุเมธ ได้มาบรรยายเรื่องโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

- เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ยุติเรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ

นายสุริยันฯ ประธานสภา อบต. - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ ให้สมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ

จ.ส.อ.สมบุญฯ นายก อบต.

1. โครงการขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 3 บริเวณหนองบัว ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำใต้ดิน โดยทำการขุดสระบริเวณพื้นที่หนองบัว ขนาดปากบ่อกว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 9.00 เมตร และกิจกรรมงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.สีชมพูกำหนด

2. โครงการขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 3 บริเวณหนองสะโน ตั้งไว้ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำใต้ดิน โดยทำการขุดสระบริเวณพื้นที่หนองสะโน ขนาดปากบ่อกว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.50 เมตร และกิจกรรมงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.สีชมพูกำหนด

3. โครงการขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 5 บริเวณหนองอิฎฐ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำใต้ดิน

กรมส่งเสริมการเกษตร

นายอรรถเดช ส.อบต.หมู่ที่ 2

โดยทำการขุดสระบริเวณพื้นที่หนองอีเก็ด ขนาดปากบ่อกว้าง 16.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร และกิจกรรมงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.สีชมพูกำหนด

4. โครงการขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 6 บริเวณหนองบัว ตั้งไว้

200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำใต้ดิน โดยทำการขุดสระบริเวณพื้นที่หนองบัว ขนาดปากบ่อกว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.20 เมตร และกิจกรรมงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.สีชมพูกำหนด

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ช่วงบริเวณสะพาน คสล.ข้ามห้วยวังสิม ถึงบริเวณที่นาของ นางทองเมือง วงค์จันดี (ในความดูแลของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม) ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ช่วงบริเวณสะพาน คสล.ข้ามห้วยวังสิม ถึงบริเวณที่นาของนางทองเมือง วงค์จันดี (ในความดูแลของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม) ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ช่วงบริเวณสะพาน คสล.ข้ามห้วยวังสิมถึงบริเวณที่นาของนางทองเมือง วงค์จันดี (ในความดูแลของขององค์การบริหารส่วนจังหวัด) ที่ได้รับความชำรุดเสียหาย โดยทำการรื้อพื้นถนน คสล. ที่ชำรุดเสียหายพร้อมขนทิ้งในพื้นที่ที่กำหนดพื้นที่ และทำการเทพื้นถนน คสล.กลับคืน มีพื้นที่รวมประมาณ 805 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สีชมพู กำหนด

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านข้าวสูง เนื่องจากท่อประปาเดิมมีการใช้งานมานานได้รับความชำรุดทรุดโทรม เกิดการอุดตันในท่อประปาทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และฝังลึกใต้ชั้นดินทำให้มีความยากลำบากต่อการดูแลรักษาและการเชื่อมต่อประปาของ ผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ โดยทำการวางประปาใหม่ในหมู่บ้าน, งานติดตั้งประตูน้ำตามจุดต่างๆ, งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำ (ไหลปลายท่อพร้อมฝาปิดโดยไม่รวมงานติดตั้งเข้ากับมิเตอร์น้ำ) และงานประกอบอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สีชมพู กำหนด

นายอรรถเดช ส.อบต.หมู่ที่ 2 - การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งแต่ละแห่งที่ดำเนินการห่างไกลจากหมู่บ้านมาก และมีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนที่จะต้องดำเนินการในตอนนี้ มีใครกล้าการันตีได้ว่าโครงการดังกล่าวที่ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากจะประสบความสำเร็จ หากสภาอนุมติงบประมาณไปแล้วเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ สภาก็ต้องรับผิดชอบด้วย ที่เห็นชาวบ้านเดือดร้อนตอนนี้ก็เรื่องการถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมา ตอนนี้อย่างชำรุดหลายแห่ง เมื่อดำเนินการแล้วชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์ทันที และประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่มีปัญหา หากพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปดำเนินการให้ครอบคลุมทุกแห่งจะได้ประโยชน์มากกว่า

นายทรงศักดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 - ก็เห็นด้วยการสมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 หากนำเงินสะสมไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้ภายในหมู่บ้านจะเกิดประโยชน์มากกว่าเนื่องจากน้ำประปาแต่ละหมู่บ้านยังมีปัญหามาก

นายเศรษฐสิริ ส.อบต.หมู่ที่ 4 - ตามที่ได้ศึกษามาจากหลายที่ทั้งทางอินเทอร์เน็ต การทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้ว เป็นการนำน้ำบาดินไปเก็บลงไว้ใต้ดินและการขุดบ่อที่ห่างไกลจากชุมชนก็เพื่อเป็นการกักน้ำได้

ดินไว้ไม่ให้ไหลไปที่อื่น ซึ่งน้ำใต้ดินจะไหลหากันได้ทุกแห่ง ซึ่งหลายแห่งที่ดำเนินการมาก่อนแล้วนั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจช่วยเหลือเรื่องน้ำได้ เมื่อชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีก็จะสามารถทำการเกษตรได้

นายธีระพงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 - โครงการธนาคารน้ำใต้ดินชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ที่ไปทำประชาคมเพื่อรับรองแผน ถ้าถามจริงชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องถนน เพราะถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุดมาก ท่านผู้บริหารที่อยู่ในพื้นที่ก็รู้ดี ส่วนเรื่องน้ำนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ถือว่าแล้งต้องขาดแคลนน้ำมาก แต่ที่ต้องการก็คือการทำถนนให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาสะดวก

นายอรรถเดช ส.อบต.หมู่ที่ 2 - การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตอนที่ออกไปทำประชาคมก็ไม่ได้บอกว่าใช้งบมาจากไหน ซึ่งเงินสะสมก็สามารถนำไปทำถนนหนทางที่ยังขาดอีกมาก และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ซึ่งตำบลข้างเคียงได้จ่ายขาดเงินสะสมไปทำถนน และประปาหมู่บ้านซึ่งก็เฉลี่ยหมู่บ้านเท่าๆกันและได้ประโยชน์กับชาวบ้านด้วยและที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจะมีใครกล้าการันตีได้ไหมว่าจะได้ประโยชน์คุ้มค่างบเงินที่จ่ายไป

นายทานิล ส.อบต.หมู่ที่ 6 - การขุดลอกโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ที่เป็นลำห้วย ต่อไปนานเข้าดินโคลนก็จะทับถมแล้วทำให้ตื้นเขิน และไม่ได้ประโยชน์มากจากการขุดลอกนี้ก็ให้พิจารณาตรงจุดนี้ด้วยเพราะเกรงว่าจะนำงบประมาณไปใช้โดยเปล่าประโยชน์

นายชวนฯ กำนัน - ตามที่ได้ยินได้ฟังท่านพระครูปลัดฯและสมาชิกหลายท่าน ทั้งผู้บริหารได้อธิบายเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินและเหตุผลความจำเป็นหลายอย่างประกอบกัน ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ส่วนการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภา

นายชวนฯ ผอ.อบต. หมู่ที่ 6 - ก็พร้อมสนับสนุนโครงการทุกโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งคิดว่าทุกโครงการก็ทำเพื่อประชาชนในตำบลอยู่แล้ว ส่วนการพิจารณาจะดำเนินโครงการใด ใช้งบประมาณเท่าใดก็ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภา

นายธีระพงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 - ในการเสนอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน พิจารณาแล้วว่าทางผู้บริหารนั้นเร่งรัดมาก ไปดูงานที่ อบต.บ้านผึ้ง ที่เพิ่งจะเริ่มโครงการซึ่งก็ยังไม่เห็นผลชัดเจน แล้วมาเสนอเข้าแผนทั้งที่ความต้องการชาวบ้านจริงนั้นๆ ไม่ใช่เรื่องนี้เลย แต่ชาวบ้านต้องการให้ทำถนนที่สัญจรไปมา ทางเข้าหมู่บ้านลำบากมาก ถ้าไปถามชาวบ้านเขาต้องการให้ทำถนนทั้งนั้น ซึ่งงบประมาณที่จะเอาไปทำธนาคารน้ำใต้ดินทำปีนี้ก็ยังไม่เห็นผล เพราะต้องรอปิดปี แล้วจะได้ผลหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ ก็ฝากที่ประชุมได้พิจารณา

นายเศรษฐสิริ ส.อบต.หมู่ที่ 4 - โครงการธนาคารน้ำใต้ดินจะมองว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวบ้านก็ใช่ แต่ในประเทศไทยโครงการดังกล่าวได้ริเริ่มและดำเนินการมาแล้วหลายปีในหลายๆ แห่งที่ดำเนินการไปก่อนนั้นถือว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค เพราะธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้

จสอ.สมบุญฯ นายก อบต. - ตามที่ได้ไปศึกษาดูงานจากที่ อบต.เก่าขาม อบต.ยางซิ่นก จังหวัดอุบลฯ และ อบต.บ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม โดยการนำของท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ซึ่งท่านพระครูสมานประธานมูลนิธิการดำเนิน โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ได้ดำเนินการมาแล้วทั้ง 3 แห่ง ถือว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา

เรื่องน้ำ โดยเฉพาะน้ำใต้ดินที่มีเพิ่มขึ้น ทั้งยังแก้ไขปัญหาร่องน้ำเค็ม น้ำเป็นกรดเป็นต่าง เนื่องจากน้ำบาดินที่ซึมลงไปสู่ชั้นดินเก็บกักน้ำไปเจือจางน้ำเค็มใต้ดินให้เป็นน้ำจืด และแก้ไขน้ำเป็นสนิมได้ ถือว่าน้ำใต้ดินภายในตำบลสีชมพูหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เป็นจำนวนมาก หากดำเนินการได้แล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ไปด้วย โดยเฉพาะบ้านเหล่าทุ่ง ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำเป็นสนิมเหล็ก ดังนั้นการแก้ไขปัญหาร่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาร่องเหล่านี้ได้ชาวบ้านก็จะมีน้ำสำหรับทำการเกษตรและน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนโดยเฉพาะน้ำประปาหมู่บ้านที่มีปัญหาอยู่ใน ณ ขณะนี้

ประธานสภา - ตามที่สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และผู้นำชุมชนที่ได้เข้าร่วมการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 4 โครงการและอีก 2 โครงการ รวมทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่งก็ได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ก็ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เพื่อให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการขุดสระเก็บน้ำ (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 3 บริเวณหนองบัว ตั้งไว้ 450,000 บาท
2. โครงการขุดสระเก็บน้ำ (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 3 บริเวณหนองสะโน ตั้งไว้ 320,000 บาท
3. โครงการขุดสระเก็บน้ำ (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 5 บริเวณหนองอีกุด ตั้งไว้ 200,000 บาท
4. โครงการขุดสระเก็บน้ำ (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 6 บริเวณหนองบัว ตั้งไว้ 200,000 บาท

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ 8 เสียง

- ไม่เห็นชอบ 3 เสียง

1. นายอรรถเดช วงศ์เทวราช สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
2. นายทรงศักดิ์ วงศ์คะวงศ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
3. นายธีระพงษ์ วงศ์ผาบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

ขอความเห็นชอบ

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ช่วงบริเวณสะพาน คสล.ข้ามห้วยวังสิม ถึงบริเวณที่นาของนางทองเมือง วงศ์จันดี (ในความดูแลของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม) ตั้งไว้ 500,000 บาท

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ 11 เสียง

ขอความเห็นชอบ

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 400,000 บาท
จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,070,000 บาท

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ 11 เสียง

4.2 การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พ.ศ. 2561 และ กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562

ประธานสภา - ขอเชิญสมาชิก อบต. ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปี 2561 และ กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562

นายพงษ์นรินทร์ฯ ส.อบต. หมู่ที่ 5 - ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ชมพู ประจำปี 2561 และ กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562

สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561

สมัยที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2561

สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2561

สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

และกำหนดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562

มีผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายโพธิ์ วงศ์ศรีไสย 2. นายคอนคำ ศรีบุญเรือง

ประธานสภา - มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 80 ถ้าประธานสภาท้องถิ่นตามที่ประชุมสภาท้องถิ่น ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย ดังนั้นจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามข้อ 80 เรื่องการเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2539 จำนวน 4 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561

สมัยที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2561

สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2561

สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

และกำหนดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบต - ในระเบียบวาระอื่น ๆ มีท่านผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมสภา ขอเชิญ
ครับ

นายชวนา ผดุง. หมู่ที่ 6 - ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านของหมู่ที่ 6
ว่าจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้เมื่อไหร่ เนื่องจากว่าติดตั้งมานานแล้วแต่ยังใช้การไม่ได้ก็ขอให้ผู้บริหารได้
ติดตามให้ด้วย

นายธีระพงษ์ฯ ส.อบต. หมู่ที่ 5 - ขอเสนอให้มีการขยายสะพานข้ามห้วยวังลมทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,7 ซึ่ง
ปัจจุบันสะพานแคบ รวดสวนทางกันลำบาก หากมีการขยายทางจราจรให้กว้างขึ้นก็จะสะดวกต่อการสัญจรไปมาก็
ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาทางงบประมาณดำเนินการให้ด้วย

ประธานสภา - มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เพิ่มเติมอีก ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม
(นายกฤษณะ ธรากิตติรัฐ)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ).....กก.ตรวจรายงานฯ (ลงชื่อ).....กก.ตรวจรายงานฯ
นายทรงศักดิ์ วงศ์คะวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายคอนคำ ศรีบุญเรือง ส.อบต.หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ).....กก.ตรวจรายงานฯ (ลงชื่อ).....กก.ตรวจรายงานฯ
นายมานิชย์ อ้นปัญญา ส.อบต.หมู่ที่ 4 นายธีระพงษ์ วงศ์ผาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ).....กก.ตรวจรายงานฯ (ลงชื่อ).....กก.ตรวจรายงานฯ
นายสนาม แสนสุภา ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายวันเพ็ญ วงศ์ชาชม ส.อบต.หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ).....ประธานสภา อบต.สีชมพู
(นายสุริยัน แสนสุภา)
วันที่.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561